

Số: 490/BC-UBND

Quảng Điền, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; biến động của giá cả bất động sản, giá vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát, giúp đỡ của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023, sớm tổ chức Hội nghị giao kế hoạch nhiệm vụ cho các ngành, các xã, thị trấn; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trong Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đã nêu.

UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

I. Những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023

1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2023

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 theo Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện và các nhiệm vụ, kế hoạch theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023; phân bổ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương theo dõi, thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực phụ trách; phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, thường xuyên tháo gỡ

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Quá trình điều hành, UBND huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, kiên quyết, trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đảm bảo tốt các nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt giải quyết có hiệu quả các vấn đề cụ thể, đột xuất và bức xúc. Đồng thời, luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Đã tham mưu, trình Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND cũng như chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp, chất lượng các Nghị quyết được HĐND huyện ban hành. Công tác chuẩn bị dự thảo các Nghị quyết trình HĐND huyện xem xét tại các kỳ họp thường xuyên cũng như kỳ họp chuyên đề luôn được UBND huyện chú trọng, đảm bảo nội dung chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã nghiêm túc quán triệt, thể chế hóa để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện theo lộ trình thời gian và điều kiện thích hợp; tích cực giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri và trả lời nghiêm túc các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

Tăng cường chủ động trong công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên theo Quy chế phối hợp đã ký kết. Trong đó, UBND huyện đã thường xuyên duy trì chế độ thông tin 02 chiều, mời tham dự các cuộc họp liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn; đặc biệt là sự giám sát của UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng chính quyền các cấp cũng như tranh thủ sự vận động toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện và Chương trình công tác năm 2023

Năm 2023, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các địa phương tích cực chuẩn bị và trình các đề án được phân công nhằm phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành; đôn đốc, kiểm tra và kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã bám sát Quy chế làm việc của UBND huyện, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện đã tích cực, chủ động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ. Đối với các đề án lớn có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, UBND huyện đã phân công một đồng chí thành viên UBND chịu trách nhiệm chỉ đạo, các đồng chí thành viên khác có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân. Đã kịp thời phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND huyện sau khi được kiện toàn, củng cố. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức các đoàn công tác và phân công các thành viên UBND huyện trực tiếp đi cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị cụ thể của địa phương, đơn vị và Nhân dân, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài nguyên-môi trường, phát triển sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nề nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý của UBND huyện; duy trì các cuộc họp hàng tháng của UBND, các buổi giao ban tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Đồng thời, đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương căn cứ chương trình công tác của UBND huyện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời và chủ động giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành.

Năm 2023, UBND huyện đã tổ chức 382 cuộc họp, trong đó: 32 cuộc họp giao ban tuần; 10 cuộc họp thường kỳ tháng; 08 cuộc họp chuyên đề để thông qua các đề án, báo cáo trình Huyện ủy và trình HĐND huyện; 02 cuộc họp để

thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội của các xã, thị trấn; 330 cuộc họp để bàn và triển khai các công việc thường xuyên. Qua các cuộc họp, UBND huyện đã giao 1.195 nhiệm vụ (ý kiến chỉ đạo) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện hoàn thành 991 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 83,2%, còn lại 204 nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiếm tỷ lệ 16,8%.

Về thực hiện chương trình công tác năm 2023: UBND huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng hoàn thành 04/04 đề án; 01/01 chương trình; 35/39 báo cáo (còn 04 báo cáo chưa đến hạn); 52/52 kế hoạch; đã triển khai lập và phê duyệt 08/08 quy hoạch chung của 08 xã; lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Vĩnh, thị trấn Sịa; đang triển khai lập 04 quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sịa, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền, quy hoạch đô thị mới Vĩnh Tu và quy hoạch phân khu trung tâm đô thị Thanh Hà.

Về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao: Năm 2023, UBND tỉnh giao UBND huyện thực hiện 210 nhiệm vụ (ý kiến chỉ đạo), đến nay UBND huyện đã thực hiện 210/210 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó thực hiện đúng hạn 199 nhiệm vụ, chiếm 94,8%, thực hiện trễ hạn 11 nhiệm vụ, chiếm 5,2%.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng

- Đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Giá trị sản lượng bình quân trên ha canh tác ngành trồng trọt ước đạt 90,9 triệu đồng (theo giá thực tế), tăng 21,6 triệu/ha so với năm 2022. Đã chuyển đổi 68,4 ha diện tích lúa sản xuất hiệu quả thấp sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; mở rộng xây dựng cánh đồng lớn lúa chất lượng với diện tích 559 ha (trong đó có 22 cánh đồng lớn), tăng 39 ha so với năm trước. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo quy mô lớn, tập trung tại vùng trang trại 03 xã Quảng Vinh, Quảng Lợi và Quảng Thái. Trong đó, tiếp tục duy trì 04 hộ nuôi gia công cho Công ty CP với quy mô 1.200 - 2.600 con/lúa; 01 hộ nuôi gia công cho Công ty Greenfeed với quy mô 7.500 con/lúa, 02 hộ nuôi gia công cho Công ty Mavin với quy mô 3.200 con/lúa, 01 nhà máy ấp trứng công suất 7,2 triệu con/năm với công nghệ hiện đại để cung ứng gà giống trong và ngoài tỉnh; 01 trang trại sản xuất gà giống quy mô 5.000 gà bố mẹ; 02 trang trại chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ với quy mô 03 - 05 lợn nái, 30 - 50 lợn thịt; 03 trang trại nuôi gà thảo dược với quy mô 20.000 con/lúa; 01 hộ nuôi gà gia công cho Công

ty CP với quy mô 24.000 con/lúa; 02 hộ nuôi vịt gia công cho Công ty CP với quy mô 7.000 con/lúa. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì ổn định. Diện tích thả nuôi nước lợ 727,3 ha, đạt 98,7% kế hoạch và bằng 99,5% so với năm 2022. Sản lượng thu ước đạt 610 tấn.

- Chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ, du lịch tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận đầu tư đối với các dự án: Dự án Khu du lịch cộng đồng Tam Giang Natural Life Floating Resort của liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Tam Giang-Công ty Cổ phần Landscape Association tại xã Quảng Lợi; dự án Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa. Tiếp tục xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án ngoài ngân sách về nhà ở thương mại tại các xã, thị trấn và các dự án dịch vụ du lịch tại 02 xã vùng biển Quảng Công và Quảng Ngạn. Tổ chức thành công Chương trình hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2023; triển khai xây dựng hồ sơ điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh thành sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn. Tổ chức thành công giải Half Marathoon kết hợp quảng bá tiềm năng du lịch Quảng Điền với sự tham gia của 1.135 vận động viên trên khắp cả nước. Lượng khách du lịch đến tham gia trải nghiệm, vui chơi, tắm biển tại các điểm trên địa bàn huyện trong năm khoảng 38.000 lượt khách.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Một số sản phẩm nghề, làng nghề đã vươn ra thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu, như: sản phẩm mây tre đan, đồ gỗ gia dụng, sản phẩm cơ khí, trang trí nội thất. Một số hợp tác xã nông nghiệp đã sản xuất và cung ứng các sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường như trà rau má, rau hữu cơ, nước nắm,....

- Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai theo kế hoạch đề ra. Ước cuối năm 2023 có 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (Quảng Thọ, Quảng Phú); có 02 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (La Vân Hạ, Thành Trung); và có 104 vườn mẫu.

- Công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đã được triển khai đồng bộ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 ước đạt 874,835 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, tăng 12,6% so với năm 2022. Đến ngày 24/11/2023, tiến độ giải ngân so với kế hoạch vốn đã qua Kho bạc nhà nước, cụ thể như sau: ngân sách tỉnh đạt 93,6% (75,9/81,1 tỷ đồng); ngân sách huyện đạt 72,3% (42,2/58,4 tỷ đồng); ngân sách xã, thị trấn đạt 84,3% (38/45 tỷ đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 79,2% (14,9/18,8 tỷ đồng); vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đạt 80,3% (50,4/62,8 tỷ đồng).

- Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí

hậu được quan tâm. Đã phối hợp hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn huyện. Kết quả tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện đạt trên 95%, còn lại khoảng 2.500 giấy chưa cấp, nguyên nhân là do không có người kê khai hoặc chủ sử dụng đất đang ở xa.

- Đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Đến ngày 24/11/2023, toàn huyện đã thu được 104,3 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán. Trong đó, thu ngoài quốc doanh 20,6 tỷ đồng, đạt 82,6%; thu nhập cá nhân 4,9 tỷ đồng, đạt 41,4%; phí trước bạ 9,5 tỷ đồng, đạt 73,4%; phí và lệ phí 1,6 tỷ đồng, đạt 45,8%; thu khác ngân sách 8,1 tỷ đồng, đạt 220,8%; thu thường xuyên ngân sách xã 1,33 tỷ đồng, đạt 133%; thu tiền sử dụng đất 57,8 tỷ đồng, đạt 37%.

- Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Triển khai xây dựng Đề cương và biên soạn nội dung “Địa chí huyện Quảng Điền”. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao; số lượng và chất lượng giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS đã được nâng lên, xếp vị thứ 3/9 huyện, thị xã, thành phố; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,97%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, đến nay, toàn huyện có 43/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,6%. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; đã giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động, đạt 100% kế hoạch, bằng 75,6% năm 2022; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 98%; đã đưa 150 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, ..., đạt 100% kế hoạch. Đã hỗ trợ 158 hộ nghèo thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 1,7%, giảm 0,91% so với năm 2022.

- Đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ ổn định địa bàn, đặc biệt chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định, không có vấn đề đột biến xảy ra.

- Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được quan tâm hướng đến xây dựng chính quyền số. Đã xây dựng mô hình Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

huyện trên cơ sở kế thừa, chia sẻ về hạ tầng và các dịch vụ đô thị thông minh của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo xã Quảng Thọ duy trì có hiệu quả Đề án triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Xã thông minh”. Tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Đến nay, đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.396/5.087 hồ sơ, đạt 27,4%; một phần 1.398/5.087 hồ sơ, đạt 27,5%.

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:**

Trong 09 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023, có 08 chỉ tiêu đạt và vượt, 01 chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể:

- Các chỉ tiêu đạt và vượt:
 - + Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GO): 10/KH >10%
 - + Thu nhập bình quân đầu người: 50,2/KH >50 triệu đồng/người/năm.
 - + Tổng vốn đầu tư xã hội: 12,6/KH >10%.
 - + Thu ngoài quốc doanh: 25/KH >23 tỷ đồng.
 - + Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 89,6/KH 85%.
 - + Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75/KH >73%; giải quyết việc làm trên 1.500/KH >1.500 người.
 - + Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều): 0,86/KH >0,5%.
 - + Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt trước xử lý: 93,2/KH 92%.

- Chỉ tiêu chưa đạt:

- + Xã nông thôn mới nâng cao 2/KH 3 xã đạt.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế:

Những tồn tại, yếu kém đã nêu trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023, trước hết thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND và các thành viên trong UBND huyện. UBND huyện xin nghiêm túc nhận khuyết điểm và làm rõ thêm trước HĐND và cử tri toàn huyện về những khuyết điểm thuộc về chủ quan, đó là:

- Việc thực hiện một số nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch có lúc còn thụ động, chưa thật sự rít ráo, kịp thời, hiệu quả, nhất là việc lập các kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm; quá trình theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện có lúc chưa quyết liệt nên kết quả triển khai một số công việc chưa thực sự toàn diện.

- Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai trên một số lĩnh vực như: xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du

lịch; thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn có mặt hạn chế và chưa có chuyển biến rõ nét.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm.

2. Nguyên nhân

- Do ảnh hưởng của thị trường bất động sản đóng băng; tình hình bão lũ, thiên tai diễn biến phức tạp,... nên đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

- Công tác phối hợp, tham mưu của một số phòng, ban và UBND các xã, thị trấn và việc gắn kết trách nhiệm của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiệm vụ cụ thể trong các Chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện thiếu đồng bộ, chặt chẽ; thiếu sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát và chưa gắn trách nhiệm cá nhân với từng công việc ở từng ngành, lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Tinh thần trách nhiệm của một số thành viên UBND huyện, Thủ trưởng và bộ phận cán bộ, công chức một số địa phương, đơn vị trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chưa cao, chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện kế hoạch được giao; chất lượng tham mưu, đề xuất chưa cao, còn thiếu kịp thời.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Với vai trò, trách nhiệm mà cử tri và nhân dân trong toàn huyện giao phó, UBND huyện sẽ ra sức phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trước hết tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và sớm tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ để phân công các cơ quan, đơn vị và địa phương theo dõi, chỉ đạo, thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Mặt trận và các đoàn thể trong quá trình chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ. Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng để cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách đã được Huyện ủy và HĐND huyện quyết nghị

với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo phần đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Tiếp tục tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư để khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão lũ; xây dựng mới các công trình hạ tầng có tính cấp thiết và các mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

4. Tăng cường chấn chỉnh, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện; giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó phát huy dân chủ, nâng cao vai trò tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò cá nhân phụ trách và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi thành viên UBND huyện trên từng lĩnh vực phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

5. Tiếp tục cải tiến phương thức, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, hợp lý. Tăng cường kiểm tra thực tế, đi cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban tuần, tháng của UBND huyện để giải quyết công việc. Đổi mới việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng gọn, đúng trọng tâm, thiết thực, bảo đảm vừa chỉ đạo toàn diện, vừa tập trung đúng mức sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với các chương trình, kế hoạch trọng điểm; tăng cường tổ chức các cuộc hội, họp bằng hình thức trực tuyến.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính; tạo chuyển biến tốt trong mối quan hệ giữa tổ chức, công dân với cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ để phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về số lượng và năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của đời sống xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật

hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội;

9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo vệ tài nguyên, môi trường và phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; UBND huyện rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ thường xuyên của các vị đại biểu HĐND và cử tri toàn huyện nhằm không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, cử tri và Nhân dân trong huyện giao./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo